



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ดังนี้

หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	๑๐๒	นางสาว	นัฐกาญจน์	โตไธย
๒	๑๐๑	นาย	อภิสิทธิ์	อ่อนเหล็ก

หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	๒๐๑	นางสาว	พรรณทิพย์	ดีทอง
๒	๒๐๔	นางสาว	ชลธิชา	บุตรธรรม
๓	๒๑๔	นางสาว	สมาพร	ม่วงศรีจันทร์
๔	๒๑๙	นางสาว	สุธิมนต์	हारัญดา
๕	๒๐๕	นางสาว	ศรชวัญ	รัตนศิลากุล
๖	๒๑๑	นางสาว	ชยานิศจรัส	อริยพิชามย์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

/๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร...

๗

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยให้มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. พร้อมใบรับรองแพทย์ และเอกสารหลักฐานการศึกษาฉบับจริง (ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of record))

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม